



THÀNH CÔNG BẮT NGUỒN TỪ SỰ KIÊN TRÌ và TINH THẦN HỌC HỎI KHÔNG NGỪNG

↳ DƯƠNG TRIỀU

HÀ THỊ THU TRANG - CÁI TÊN KHÔNG CÒN XA LẠ VỚI NHỮNG AI THEO DÕI PHONG TRÀO SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN (ĐHQG HÀ NỘI). CÔ LÀ HÌNH MẪU CỦA MỘT SINH VIÊN TOÀN DIỆN, KHI ĐẠT NHIỀU THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP, HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC ĐOÀN - HỘI.

CÔ GÁI BẮT ĐẦU TỪ MỘT GIẤC MƠ

Ngay từ khi còn là học sinh phổ thông, Thu Trang đã mơ ước sẽ được học tại một trường đại học danh giá, nơi mà không chỉ giúp cô phát triển về mặt kiến thức mà còn tạo cơ hội để đóng góp cho cộng đồng. Cô chia sẻ: "Hồi học THPT, mình từng không tự tin lắm với khả năng của mình, nhưng mình luôn có khát vọng được thử sức ở một môi trường lớn, thử thách bản thân".

Bước vào trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Thu Trang không khỏi choáng ngợp bởi sự khác biệt giữa trường phổ thông và môi trường học tập đại học. Những buổi học chuyên sâu, yêu cầu nghiên cứu khoa học nghiêm túc đã khiến cô cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, chính điều này đã khơi dậy động lực trong

cô. "Mình thấy bản thân cần phải làm gì đó để hòa nhập, phải chứng minh rằng mình có thể làm được", Hà Thị Thu Trang nhớ lại.

Với điểm GPA 3.72/4.0 và hàng loạt giải thưởng nghiên cứu khoa học, Thu Trang đã làm được. Thành tích xuất sắc trong học tập của cô không chỉ đến từ năng lực mà còn từ một tâm huyết, từ việc luôn tìm tòi và đặt câu hỏi về những điều mình học. Nghiên cứu không còn là công việc nặng nề mà trở thành một đam mê thực sự.

CON ĐƯỜNG HỘI NHẬP VÀ CỐNG HIẾN

Nếu chỉ nói đến những con điểm cao trong học tập, có lẽ Thu Trang sẽ chỉ là một sinh viên giỏi, nhưng điều khiến cô trở nên khác biệt chính là những đóng góp trong các hoạt động xã hội. Đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQG Hà Nội và Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Thu Trang đã dành nhiều thời gian để làm công tác Hội và Đoàn, không chỉ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mà còn thúc đẩy các chiến dịch tình nguyện.

Nói về những trải nghiệm khi làm công tác Hội, Trang chia sẻ: "Công tác Hội không chỉ là việc tổ chức các sự

kiện, mà là cơ hội để mình học cách làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, nhất là khả năng lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn của các bạn sinh viên. Mình học được rất nhiều từ các bạn ấy và từ chính những công việc mà mình làm”.

Điều đặc biệt ở Thu Trang là cô luôn biết cách kết hợp việc học và việc làm xã hội một cách hài hòa. Khi tham gia các chiến dịch tình nguyện 'Mùa Hè Xanh', Trang không chỉ là người tổ chức mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động, từ việc dạy học cho trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa đến việc làm sạch môi trường. Mỗi hành trình tình nguyện là một kỷ niệm khó quên và là động lực để cô tiếp tục cố gắng.

Trang nhớ lại một lần trong chiến dịch "Mùa Hè Xanh" 2023: "Bọn mình đến những vùng quê còn nhiều khó khăn. Ban đầu, mọi người vẫn còn dè dặt, không hiểu được tầm quan trọng của các hoạt động mà bọn mình mang đến. Nhưng qua những buổi làm việc với các bạn trẻ tại đây, mình cảm nhận được sự thay đổi từng ngày. Trang nghĩ, đó là điều quan trọng nhất".

NHỮNG THÀNH TỰU "CHẠM TAY"

Với một thành tích học tập "khủng", nhưng Hà Thị Thu Trang không bao giờ hài lòng với bản thân, cô luôn tìm cách để thử thách mình trong mọi lĩnh vực. Thành công trong các giải thưởng nghiên cứu khoa học là một ví dụ rõ nét. Mới đây, với đề tài "Đánh giá phát triển bền vững môi trường đô thị thành phố Hải Phòng", Thu Trang đã xuất sắc giành giải Nhì cấp Khoa và giải Ba cấp Trường trong Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên. Một trong những điểm nổi bật của nghiên cứu này là việc Thu Trang không chỉ đơn giản làm việc trên lý thuyết mà còn đưa vào thực tế các yếu tố phát triển bền vững, điều này đã được hội đồng giám khảo đánh giá rất cao.

Không chỉ có thế, cô còn đạt Danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư năm 2023 và 2024,



'Sinh viên 5 tốt' cấp TP. Hà Nội liên tiếp trong 4 năm qua. Đặc biệt, cô vinh dự nhận Bằng khen của Bộ GD - ĐT vì những thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào sinh viên. Những danh hiệu này không đến một cách dễ dàng mà phải qua rất nhiều năm miệt mài lao động, học hỏi và cố gắng.

Hà Thị Thu Trang chia sẻ, bí quyết thành công của cô không phải là một công thức chung cho tất cả, mà là sự kiên trì và tinh thần học hỏi không ngừng. "Không có thành công nào đến một cách dễ dàng. Cách tôi làm là kiên trì mỗi ngày, từng chút một. Học tập là một hành trình dài, không phải chỉ để lấy điểm mà là để làm giàu kiến thức và phát triển bản thân", Thu Trang nói.

"Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, đừng nghĩ rằng bạn phải làm ngay những việc lớn lao. Quan trọng là mỗi ngày đều có sự tiến bộ, dù là nhỏ thôi". Thu Trang cũng chia sẻ rằng, ngoài học tập, việc tham gia các hoạt động tình nguyện hay công tác xã hội là cách tuyệt vời để phát triển kỹ năng mềm và mở rộng tầm nhìn.